

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng Nhân dân thành phố

(Khóa II, Kỳ họp thứ 3)

Về công tác và giải quyết khiếu tố

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Sau khi nghe báo cáo công tác xét và giải quyết khiếu tố của Ủy ban nhân dân thành phố trong 9 tháng đầu năm 1981,

- Sau khi nghiên cứu và thảo luận:

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua bản báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xét giải quyết khiếu tố trong 9 tháng đầu năm 1981. Hội đồng nhân dân nhận định rằng ngay từ sau ngày giải phóng Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành, nói chung nhận thức tầm quan trọng của công tác này, có ý thức trách nhiệm trước nhân dân, trong tình hình hết sức phức tạp, mỗi năm có trên dưới vạn rưởi đơn thư khiếu tố, đã giải quyết được khoảng 70%, là thành tích đáng kể, Hội đồng nhân dân rất hoan nghênh đồng bào trong thành phố đã ý thức quyền hạn và trách nhiệm làm chủ tập thể, mạnh dạn khiếu tố, góp phần hiệu quả bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội.

Nhận định rằng cuộc đấu tranh cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày càng đạt nhiều thắng lợi cơ bản, nhân tố tích cực ngày càng tăng, nhưng cũng không tránh khỏi tiêu cực, còn nhiều vi phạm chính sách và pháp luật, vi phạm đến quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nên thiết tha kêu gọi đồng bào phát huy truyền thống đấu tranh mạnh dạn sử dụng quyền khiếu tố của mình để cùng với Đảng và chính quyền ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực.

2. Căn cứ vào Hiến pháp và Thông tư 436/TTg của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các thủ trưởng các ban ngành cần nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác xét và giải quyết khiếu tố của nhân dân làm đúng trách nhiệm và quyền hạn để hoàn chỉnh công tác xét và giải quyết khiếu tố đúng chính sách và pháp luật, đúng thời hạn, đúng nguyên tắc và thủ tục, ra sức khắc phục nguồn gốc phát sinh khiếu tố và nguyên nhân trì trệ trong việc xét giải quyết khiếu tố.

Trước mắt chấp hành nghiêm túc chỉ thị 81/TTg ngày 8/4/1981 của Hội đồng Chính phủ, tập trung toàn lực giải quyết cho hết các khiếu tố tồn đọng từ trước đến nay, trong thời hạn ngắn nhất.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết công tác xét và giải quyết khiếu tố, đề ra những biện pháp có hiệu quả nhất, cụ thể là kiên quyết, kịp thời xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, không tôn trọng pháp luật, không chịu xét khiếu tố của nhân dân, không nghiêm túc chấp hành những quyết định xử lý của cơ quan cấp trên.

4. Hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát để thúc đẩy việc giải quyết tốt khiếu tố.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 10 năm
1981

TM. Đoàn chủ tịch kỳ họp
Chủ tọa điều khiển phiên họp

Nguyễn Việt Nam